

## **5 NGƯỜI ÚC GỐC VIỆT ĐƯỢC VINH DANH NĂM 2024**

Các thành tựu và sự phục vụ của 737 người Úc nổi bật đã được công nhận trong danh sách vinh danh Ngày Sinh Nhật Vua năm 2024. Danh sách này phản ánh sự đa dạng của xã hội Úc, với nhiều người nhận giải đến từ cộng đồng di dân và cộng đồng thiểu số. Trong danh sách năm nay, đặc biệt có 5 người Việt được vinh danh.

Như thường lệ, có những tên tuổi nổi bật trên Danh sách Được Trao Huy Chương Danh dự.

Vị Toàn quyền Úc tiếp theo Samantha Mostyn [moss-tin], đã được Huân chương Cao quý của Úc Companion of Order of Australia vì dịch vụ xuất sắc trong nhiều lĩnh vực bao gồm bình đẳng giới, thể thao và hòa giải.

Các cựu Thủ tướng đảng Lao động Daniel Andrews và Mark McGowan, cũng như cựu lãnh đạo Lao động liên bang Simon Crean đã nhận được huân chương danh dự hàng đầu.

Trong số những người từ giới thể thao là vận động viên cricket và người vận động chống ung thư vú Glenn McGrath [[muh-GRAH]], và cựu cầu thủ AFL Bachar El Haouli, được công nhận cho công việc của mình với cộng đồng Hồi giáo.

Một nửa trong danh sách là phụ nữ và tuổi của người nhận từ 29 đến 98 tuổi.

Cụ Beryl van Oploo, là người cao niên Gamilaroi, đã dành cả cuộc đời của mình để cải thiện cuộc sống của người dân bản địa thông qua sức mạnh của giáo dục.

Trong 50 năm qua, bà đã dạy kỹ năng trong lĩnh vực dịch vụ và việc làm, đầu tiên tại TAFE, sau đó thông qua chương trình Sẵn sàng Việc Làm mà bà phát triển tại Redfern của Sydney 18 năm trước.

"Nếu tôi thấy một trong số họ tốt nghiệp hoặc một trong số họ đi trên con đường của riêng mình và có một chất lượng cuộc sống tốt hơn, thì tôi đã làm được công việc của mình."

**Hiện đã 81 tuổi, bà vẫn điều hành công ty phục vụ tiệc Yaama Barrgay làm việc cùng với những học sinh cũ.**

**"Không có nơi nào cho chúng tôi tìm việc làm cho các học viên mà chúng tôi đã đào tạo. Vì vậy, tôi đã thành lập công ty dịch vụ cung cấp thực phẩm đãi tiệc của riêng mình. Vì vậy, tôi trở thành nhà tuyển dụng luôn. Không phải để kiếm tiền, mà là để cung cấp cho các em cơ hội làm việc và sau đó là đi trên con đường của riêng chúng."**

**Bà đã quảng bá các nguyên liệu bản địa qua các nhà hàng của mình, và trong những nhà bếp trên toàn thế giới, sự phục vụ không mệt mỏi của bà đã được công nhận bằng Huân chương Cao quý OAM.**

**Jacqueline Ninio là nữ giáo sư Do Thái Tiến Bộ thứ ba sinh ra tại Úc được phong chức.**

**Công lý xã hội luôn là trọng tâm trong công việc suốt đời của cô, bao gồm việc quảng bá hòa giải giữa các tôn giáo và mối liên kết căn bản giữa người Do Thái, người Hồi giáo và người Cơ đốc giáo.**

**Những mối liên kết này đã được thử thách bởi cuộc xung đột ở Trung Đông nhưng cô nói rằng vẫn có thể tìm thấy điểm chung.**

**Cô đã giúp tổ chức hai cuộc họp cầu nguyện hòa giải gần đây, họp nhất những tín đồ của nhiều tôn giáo khác nhau trong buổi cầu nguyện cho hòa bình.**

**"Tôi nghĩ chúng ta rất may mắn khi chúng ta đã có những mối quan hệ mạnh mẽ và sự kết nối với nhau trước khi xảy ra xung đột này. Và tôi nghĩ nền tảng của sự tin tưởng và sự hiểu biết mà chúng ta có đã giúp chúng ta có những cuộc trò chuyện khó khăn thực sự. Điều đó có thể rất thách thức. Tôi không nói rằng nó dễ dàng cho bất kỳ ai trong số chúng ta, nhưng tôi nghĩ, một lần nữa, tất cả chúng ta đều có trái tim nằm đúng chỗ và chúng ta đều muốn điều giống nhau. Chúng ta đều muốn hòa bình và chúng ta đều muốn an toàn cho mọi người. Và tôi nghĩ chúng ta có thể cùng làm việc để tiếp tục thực hiện điều đó."**

**Sự cống hiến của bà trong việc giúp đỡ người khác đã được công nhận cùng với hàng trăm người khác ở Úc.**

**Đặc biệt năm nay có đến 5 người Việt được vinh danh nhân Sinh nhật Nhà Vua 2024, đó là:**

- **Bác sĩ Carl Le**
- **Bác sĩ Anh Nguyễn**
- **Bác sĩ Nha khoa Lâm Thị Bửu Lộc**
- **Luật sư Nguyễn Tú Anh**
- **Bà Cẩm Nguyễn**



**Dr Carl Le at Bathurst in 2021** Credit: Supplied

**Trong vòng 26 năm, Bác sĩ Carl Le đã làm việc trong lĩnh vực y tế thể thao, bao gồm 17 năm làm đại diện y tế cho Supercars Australia.**

**Ngoài việc phản ứng khi xảy ra tai nạn, ông đã phát triển các phương pháp an toàn và nhanh chóng hơn để giải cứu các tay đua khỏi phương tiện gặp tai nạn và chia sẻ kiến thức của mình tại các sự kiện trên toàn thế giới, bao gồm cả lễ khai mạc của Giải đua Ô tô Thể thao đầu tiên tại Singapore.**

**"Đó có lẽ là một trong những điểm nhấn của sự nghiệp thể thao ô tô của tôi, đến Singapore và được chứng kiến sự kiện đó trở thành như ngày hôm nay. Rất thành công, rất an toàn và một cảnh tượng tuyệt vời. Rất nhiều điều tôi cố làm chỉ đơn giản là giữ cho mọi thứ đơn giản và ngăn chặn bất kỳ ai bị thương, truyền đạt kiến thức và niềm đam mê cho các nhân viên y tế khác để tiếp tục nhiệm vụ. Tôi tin rằng chúng tôi đã làm cho thế giới của môn thể thao ô tô trở nên an toàn hơn."**

**Ông đã được trao Huy chương Order Australia Medal OAM, vì dịch vụ y học trong môn thể thao ô tô.**

**Nhưng ông cũng là một trong 34 người có một vị trí trên Bảng Danh dự COVID-19.**

**Trong đỉnh điểm của đại dịch COVID, ông đã giúp sản xuất 10,000 mặt nạ bảo hộ chống giọt bắn cho nhân viên bệnh viện trên khắp nước Úc, với nguồn tài trợ từ Erebus Motorsports.**

**"Tất cả đều là quyên góp và tôi biết rằng chúng đã được đón nhận rất tốt. Chúng tôi nhận được rất nhiều lá thư và email từ các đơn vị chăm sóc đặc biệt và các phòng cấp cứu nơi họ không có quyền truy cập vào mặt nạ kính chống giọt bắn."**

**Sau đó, ông đã giúp phát triển thêm nhiều thiết bị bảo vệ cá nhân hơn, chẳng hạn như mặt nạ được chuyển thể từ mặt nạ lặn - trong khi vẫn làm việc như một bác sĩ cấp cứu tại một bệnh viện ở Melbourne.**



**Bác sĩ Anh Nguyễn (ảnh do nhân vật cung cấp)**

**Bác sĩ Anh Nguyễn hiện vẫn hành nghề y khoa tại Perth, trong khi cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do ở tiểu bang Tây Úc. Ông ngạc nhiên khi có tin sẽ nhận được huy chương cao quý OAM, dù được biết có người đề cử trước đó.**

**Đến Tây Úc từ Adelaide hồi 33 năm trước, hoạt động cho Cộng Đồng Người Việt Tây Úc trong 14 năm và đảm nhận vai trò Chủ Tịch trong giai đoạn phát triển từ năm 2010, đến nay được 14 năm.**

**Trước ông đã giúp hoành thành tượng đài Thuyền Nhân và tượng đài kỷ niệm Chiến Tranh Việt Nam.**

**Về trụ sở Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Tây Úc, vào tháng 6 này sẽ khởi công và dự trù đến năm 2025 sẽ hoàn thành, cũng nhằm vào dịp kỷ niệm 50 năm người Việt định cư tại Úc.**



**Nha sĩ Lâm Thị Bửu Lộc Credit: Supplied**

**Nha sĩ Lâm Thị Bửu Lộc hiện hành nghề tại Canberra, đặc biệt nổi tiếng với các hoạt động từ thiện trong ngành nha, không chỉ tại Việt Nam mà cho các trẻ em Thổ Dân Bắc Úc và cả ở Nepal.**

**Sinh ra tại Việt Nam, qua Úc lúc 16 tuổi sau đó học và làm việc tại Queensland. Tham gia chương trình nha khoa thiện nguyện một năm tại lãnh thổ Bắc Úc, chăm sóc răng miệng cho các trẻ em Thổ Dân.**

**Hiện có phòng khám nha khoa tại Canberra.**

**15 năm trước đã giúp trẻ em mồ côi, tàn tật không được chăm sóc răng hàm miệng tại Việt Nam khi tham gia một hội thiện nguyện ở Tây Úc, do biết tiếng Việt nên đã dẫn đoàn về Việt Nam mỗi năm 4 lần, như tại Côn Lân, Darlac, trên núi... để giúp trẻ em, người già, người mắc bệnh phong.**

**Mỗi chuyến đi như vậy mất 10 ngày và liên tục trong 10 năm.**



**Luật sư Nguyễn Tú Anh**

**Luật sư Nguyễn Tú Anh đã giúp đỡ nhiều không chỉ cho cộng đồng người Việt mà còn các cộng đồng châu Á khác tại Melbourne.**

**Sinh ra tại đảo Galang, Indonesia và đến Úc khi mới 6 tháng tuổi, lớn lên tại Melbourne.**

**Học luật tại Đại Học Monash, sau khi tốt nghiệp làm việc tại một số văn phòng luật.**

**Bà làm cố vấn cho những người trong cộng đồng người châu Á và người Việt.**

**Bà nói rất mừng khi được trao huy chương OAM và sẽ tiếp tục giúp đỡ mọi người trong lãnh vực luật pháp về di trú, đặc biệt cho các di dân.**

**Bà nói đặc biệt quan tâm đến Viện Bảo Tàng người Việt, hầu lưu giữ những kỷ vật cho các thế hệ người Việt mai sau.**



**Bà Huỳnh Bích Cẩm**

**Bà Cẩm Nguyễn nữ danh là Huỳnh Bích Cẩm nhận được huy chương OAM nhân dịp sinh nhật của Vua Charles III vào thứ hai 10 tháng 6, cho một người đã hoạt động xã hội trong suốt 41 năm tại Úc.**

**Bà Cẩm Nguyễn lấy theo họ Nguyễn của chồng là ông Nguyễn Triệu Đan, cựu Đại sứ VNCH tại Nhật Bản.**

**Tháng 7 năm 1975 từ Nhật, trên một chiếc tàu đi biển đến Úc để xin tỵ nạn.**

**Bà không để ý đến việc tặng thưởng, mà nhiều người cho rằng lẽ ra bà đã nhận được huy chương này từ lâu.**

**Bà thành lập Hội Phụ Nữ Việt Úc đầu tiên vào năm 1983 và hoạt động suốt 41 năm qua.**

**Trong thời gian đó bà hoạt động không chỉ cho cộng đồng người Việt mà còn phục vụ cho cộng đồng đa văn hóa nữa.**

**Khi còn ở Tây Úc, bà làm việc cho bộ Giáo Dục và dạy Anh Văn cho người tỵ nạn, di dân nên tiếp xúc với nhiều sắc dân khác nhau, nhờ phong cách ngoại giao quen thuộc từ**

trước.

Với hội Phụ Nữ Việt Úc, bà giữ chức Tổng Giám Đốc trong 18 năm và Hội Trưởng trong 19 đến 20 năm, với chủ trương hết lòng chăm sóc cho hội, nhân viên và hội viên của hội.

Năm nay hơn 80 tuổi bà vẫn sinh hoạt trong hội Phụ Nữ Việt Úc, về việc phát triển các dịch vụ như chăm sóc cao niên tại gia./.

**Nguồn:** <https://www.sbs.com.au/language/vietnamese/vi/podcast-episode/nhung-nguoi-uc-co-thanh-tuu-xuat-sac-%C4%91uoc-ton-vinh-trong-le-ky-niem-ngay-sinh-nhat-vua/lvlo5r6dy>

[www.vietnamvanhien.org](http://www.vietnamvanhien.org)



An Lạc & Tự Chủ

**VIỆT NAM VĂN HIẾN**

[www.vietnamvanhien.info](http://www.vietnamvanhien.info)



**TỦ SÁCH VĂN HIẾN ONLINE VỚI HƠN 10500 TÁC PHẨM**